

# ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดตัว “ดิ เอ็กซ์เพรส มอลล์” ผู้มี เกียรติ-ศิลปินร่วมแสดงความยินดี



ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดตัว “ดิ เอ็กซ์เพรส มอลล์” ผู้มีเกียรติ-ศิลปินร่วมแสดงความยินดี

ผ่านพ้นไปกับการงาน “แกรนด์ โอเพนนิ่ง ดิ เอ็กซ์เพรส มอลล์” ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์

จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย อาทิ เช่น พลตำรวจเอกสุนทร ชัย ขวัญอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดงานร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

โดยมีการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นวันฤกษ์ดีของยักษ์ใหญ่ในวงการที่เปิดการทำธุรกิจพร้อมกับแขกกว่า 1,000 คน โดยจุดประสงค์การจัดงานนี้เพื่อเปิดตัวศูนย์การค้าขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การค้าชุมชนสำหรับชาวบางแคภายใต้นโยบายการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยภายในงานมีกิจกรรมจากศูนย์การค้าที่สุดเวอร์วังอลังการพร้อมกับศิลปินที่มาพร้อมสร้างสีสันในงานไม่ว่าจะเป็นสุดหล่อชั้นนำ “โดม-ปกรณณ์ ลัม” หรือคอนเสิร์ตจาก “โตโน่ แอนด์ เดอะ ดัส” ที่นำบทเพลงอันไพเราะมาฝากแฟนคลับเรียกได้ว่าหล่อน่ารักแค่เห็นก็กรี๊ดกันห่างแตกเลยก็ว่าได้

ซึ่ง “คุณอนันต์ เอกพิพัฒนา” ประธานบริหารผู้จัดตั้งบริษัท เอกพิพัฒนาและเป็นประธานบริหารศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เพรส ได้เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกคาดหวังกับศูนย์การค้านี้เป็นอย่างมาก ที่จะให้เป็นศูนย์รวมอาหารนานาชาติและเป็นแหล่งพักผ่อนเหมือนบ้านหลังที่สองของชุมชนบางแค โดยการจัดงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้คนทั่วไปรู้จักที่นี่และมีความสุขกับงานที่จัดขึ้น”

โดยงานผ่านไปด้วยราบรื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขโดย “คุณปราช เอกพิพัฒนา” ประธานบริหารศูนย์การค้า ได้กล่าวว่า “ศูนย์การค้านี้จัดขึ้นโดยมีนโยบายการตลาดเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม โดยอยากให้ศูนย์การค้านี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้สนใจเช่าพื้นที่ลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถจองได้ในราคาเริ่มต้นที่ 3 หลักเท่านั้น ทั้งนี้ยังสนับสนุนพื้นที่ฟรีสำหรับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำกิจกรรมอีกด้วย”

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจอยากร่วมลงทุนหรือสนใจติดต่อทำธุรกิจในศูนย์การค้าสามารถติดต่อรับสิทธิ์โปรโมชันพิเศษนี้ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร: 090-992-6063

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทโตเร็วเอเจนซี แอนด์

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทโตเร็วเอเจนซี แอนด์ ครีเอชั่น